

ขอขอบคุณบทความจาก

หนังสือคู่มือการศึกษาต่อประเทศจีน

---



Airport

การต่อเครื่องบินจากเที่ยวบินระหว่างประเทศ มาเที่ยวบินในไทยต้องเอากระเป๋าเข้ามาเช็คอินอีกครั้ง ในสนามบินเมืองใหญ่ เช่น ปักกิ่ง เชียงไฮ้ กวางเจา จะมีรถไฟเชื่อมต่อกับตัวเมือง แต่ทุกสนามบินจะมีรถโดยสารเข้าถึงตัวเมือง รวมถึงแท็กซี่ให้บริการในสนามบินสำหรับสนามบินปักกิ่ง และเชียงใหม่ควรดูว่าสายการบินจะลงที่เทอร์มินอลไหน

B

us

รถประจำทางจะมีแทบทุกเมืองในจีน ค่าโดยสารทั่วไปจะเริ่มต้นที่หนึ่งหยวน ถ้าเป็นรถปรับอากาศ

---

รถด่วนพิเศษราคาอาจจะเพิ่มขึ้นบางเมือง เช่น ปักกิ่ง ถ้ามีบัตรโดยสารจะได้ส่วนลดกว่าราคาปกติ



Card

บัตรโทรศัพท์จากจีนกลับไทยมีทั้งบัตร 201, IC CARD, IP CARD ซึ่งบัตร 201 เป็นบัตรประเภท Pin phone สามารถใช้ได้เฉพาะห้องพักของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น

บัตรนี้มีค่าใช้จ่ายค้อยข้างแพง ส่วน

IC CARD เป็นบัตรเสียบ

ตามตู้สาธารณะ ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปมีราคาตั้งแต่

20 - 200

หยวน และ

IP CARD 179 X X (Internet Protocol)

เป็นบัตรประเภท

Pin phone

ใช้โทรทางไกลระหว่างประเทศซึ่งทำให้ค่าโทรถูกลงต้องใช้ควบคู่กับโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ โดยค่าโทรจะอยู่ที่ประมาณ

1

หยวนต่อนาที

D

riving

รถยนต์ที่ประเทศจีน คนขับจะนั่งทางด้านซ้ายซึ่งตรงข้ามกับทางบ้านเรา และกฎจราจร(ไม่ขึ้นคอซ้าย)ข้างฝั่งซ้ายก็อยู่ประมาณ 100 เมตรและรถแท็กซี่ ผู้โดยสารสามารถนั่งได้คนเดียว สำหรับ



Emergency Phone Number

เวลาฉุกเฉินสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หมายเลข 110 ดับเพลิง 119 เรียกรถพยาบาล 120 ซึ่งทั้งหมดเป็นเบอร์โทรศัพท์

F ood

จากการสำรวจทุกสำนักที่บอกว่าอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกคืออาหารจีน แต่รู้หรือไม่ว่าอาหารจีนก็สามารถแบ่งได้เป็น อาหารซานตง (อาหารทะเล) อาหารกวางตุ้ง (เน้นความสดแล





เขียนโดย Manager

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:23 น. - แก้ไขล่าสุด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:38 น.



รถไฟความเร็วสูงจีนและเมืองฮังโจวเป็นเมืองที่มีบริการรถแท็กซี่บริการหรือค่าน้ำมันเพิ่ม



และหลักผู้โดยสารจีนทั้งปริญญาตรี โท บachelerที่ได้



เพราะของจีนจะตั้งทำร้านใหญ่ที่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้และของพวกนี้พวกนี้ที่ผู้ตั้งตั้งให้เสียด้านที่เอเซียใต้ซึ่งมีการใช้บ่อยที่ผู้ตั้งตั้งก่อน เช่น การมีลูก



บัณฑิตใหม่และบัณฑิตเก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำลังฉลองความสำเร็จในการสำเร็จการศึกษา



๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑